



สรุปข่าว สร.

ประจำวันที่
9 กุมภาพันธ์ 2565



ประเด็นข่าว

หมายเหตุ

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

สถานการณ์ประจำวัน

- สถานการณ์ในประเทศ 9 ก.พ. พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 13,182 ราย ผู้ป่วยสะสม 2,531,051 ราย รักษาหายเพิ่ม 8,571 ราย รักษาหายสะสม 2,409,877 ราย ยังรักษาอยู่ 98,830 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 24 ราย เสียชีวิตสะสม 22,344 ราย สถานการณ์ทั่วโลก มีผู้ติดเชื้อ 400,227,156 (+2,080,869) ราย เสียชีวิต 5,780,618 (+10,889) ราย รักษาหาย 320,281,961 (+2,729,457) ราย

ประเด็นที่น่าสนใจ คือ บรูไน รัฐบาลขอให้ประชาชนเร่งเข้ารับการฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นเร็วที่สุด **สหรัฐฯ** ซิตีซีเพิ่มรายชื่อประเทศเสี่ยงโควิดสูงสุดรวม 135 ชาติ, รัฐแคลิฟอร์เนียเตรียมยกเลิกสวมหน้ากากอนามัยในอาคาร, นักวิทยาศาสตร์ อ็อกซ์ฟอร์ดตั้งทฤษฎีการติดเชื้อ AZ มีส่วนคร่าหลายแสนชีวิต **อิสราเอล** พบผู้ติดเชื้อโอมิครอน BA.2 เพิ่มขึ้นกว่า 700 ราย **นิวซีแลนด์** นายกรัฐมนตรีไม่จับที่โอมิครอน เตรียมรับมือสายพันธุ์ใหม่ที่คาดจะเกิดขึ้นในปี, ชาวเมืองรวมตัวปิดถนนรอบรัฐสภาประท้วงคำสั่งบังคับฉีดวัคซีนโควิด **แอฟริกาใต้** อนุมัติใช้วัคซีน SP กับประชาชนอายุ 18 ปีขึ้นไป **ออสเตรเลีย** เตรียมอนุญาตชาวต่างชาติฉีดวัคซีน โควิด 2 เข็มเข้าประเทศ **ฮ่องกง** แนะนำประชาชนเก็บตัวที่บ้านหลังโควิดระบาด **จีน** พัฒนาชุดตรวจโควิดด้วย DNA แม่นยำเทียบเท่า RT-PCR ใช้เวลาไม่เกิน 4 นาที, นักวิจัยเผยหากภูมิภาคที่ใช้กลยุทธ์ปลอดโควิดกลับไปใช้ชีวิตตามปกติ อาจมีผู้เสียชีวิตปีละ 2 ล้านคน **ลาว** สธ. เตือนยาโมลาโคเวียร์ไม่ใช่ยาป้องกันการติดเชื้อโควิด **ฟิลิปปินส์** จัดงานปลูกใจเด็ก 5-11 ปี ฉีดวัคซีนโควิด

ประเด็นสำคัญ

1. ประสิทธิภาพวัคซีน

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ผจก.รายวัน 360 องศา) เว็บไซต์ (โพสท์ทูเดย์)

- นพ.ทวีทรัพย์ ศิรประภาศิริ นพ.ทรงคุณวุฒิ กรมควบคุมโรค เผยผลการศึกษาประสิทธิภาพวัคซีนจากการใช้จริง จ.เชียงใหม่ พบว่า การฉีดวัคซีน 2 เข็มไม่สามารถป้องกันการติดเชื้อโอมิครอนได้ แต่ยังป้องกันการเสียชีวิตได้ถึง 89% สำหรับการฉีดเข็ม 3 ป้องกันการติดเชื้อลดลงเหลือ 68% และป้องกันการเสียชีวิตได้ 96% ทั้งนี้ การฉีดเข็ม 3 ด้วย AZ, Pf หรือ MD พบว่า ประสิทธิภาพดีไม่แตกต่างกัน ดังนั้นผู้ที่ฉีดวัคซีนครบ 2 เข็มแล้ว 3 เดือน จึงควรรับมาฉีดกระตุ้นเข็มที่ 3 ด้วย AZ หรือ Pf โดยเร็ว

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (แนวหน้า) เว็บไซต์ (ประชาชาติ, INN)

- จากกรณี CVC กลางบางซื่อ ประกาศทางเลือกรับบริการฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้น Pf รูปแบบใหม่ เริ่มตั้งแต่ 1 ก.พ. ที่ผ่านมา โดยเป็นการฉีดวัคซีนเข้ากล้ามเนื้อครึ่งโดส ขนาด 15 มค.ก. และฉีดเข้าชั้นผิวหนัง ขนาด 10 มค.ก. **ข้อดี** คือ ประสิทธิภาพการกระตุ้นภูมิฯ ใกล้เคียงกับรูปแบบปกติหรือเต็มโดส แต่จะมีอาการไม่พึงประสงค์ เช่น มีไข้ ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ น้อยกว่า แต่ **ข้อเสีย** คือ อาจจะมีอาการเจ็บบริเวณที่ฉีดมากกว่าฉีดเข้ากล้ามเนื้อ

2. ปัจจัยเสี่ยงเสียชีวิตจากโควิด 19

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ TNN

- นพ.จักรรัฐ พิทยาวงศ์อานนท์ ผอ.กองระบาดวิทยา ระบุถึงอัตราผู้เสียชีวิตจากโควิด 19 ว่า ขณะนี้สายพันธุ์ไม่เกี่ยวกับการเสียชีวิต ทุกสายพันธุ์มีโอกาสเสียชีวิตได้ทั้งสิ้น ซึ่งปัจจัยหลักยังมาจากกลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มที่มีโรคประจำตัวเรื้อรัง ซึ่งส่วนหนึ่งยังไม่ได้รับวัคซีนเข็มกระตุ้น ที่หวังคือกลุ่มเด็กที่ยังไม่รับวัคซีน และอยู่ในกลุ่มเสี่ยงมีโรคประจำตัวเรื้อรังที่อาจจะเสียชีวิตเพิ่มได้

3. ATK ตรวจโอมิครอนได้

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ผจก.รายวัน 360 องศา) เว็บไซต์ (คมชัดลึก, ประชาชาติ, โพสท์ทูเดย์, topnews, mcot, thejournalistclub, bangkokinsight)

- ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะด้านไวรัสวิทยา จุฬาฯ เผยถึงประเด็นการตรวจ ATK กับสายพันธุ์โอมิครอนว่า น้ำยาที่ใช้ตรวจ ATK จะตรวจในส่วนของ nucleocapsid ไม่ใช่ตรวจหา spike โปรตีนของไวรัส โดยสายพันธุ์ไวรัสอัลฟา เดลตา โอมิครอน จะมีการเปลี่ยนแปลงในส่วน spike โปรตีน แต่ส่วนของ nucleocapsid จะไม่เปลี่ยนแปลง ดังนั้น ATK จึงสามารถตรวจหาสายพันธุ์โอมิครอนได้

4. โรคประจำถิ่น

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, แนวหน้า) เว็บไซต์ (สยามรัฐ)

- ศ.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล กล่าวถึงกรณีทั่วโลกเริ่มมีแนวโน้มปรับโรคโควิด 19 เป็นโรคประจำถิ่นว่า การทำความเข้าใจประชาชนเป็นสิ่งสำคัญ ขณะนี้โควิดเลยจุดที่รุนแรงจากตอนเดลตาแล้ว แต่ความรุนแรง

ประเด็นข่าว

หมายเหตุ

ไม่เพิ่ม จึงต้องมีจำนวนผู้ป่วยหนัก ปอดอักเสบ ใส่ท่อช่วยหายใจ และเสียชีวิตมากกว่า พร้อมสื่อสารให้คนมารับวัคซีนมากขึ้น เพื่อลดความรุนแรงของโรค สร้างภูมิคุ้มกันให้ทุกคนที่ติดแล้วไม่เสียชีวิต สุดท้ายเชื่อก็จะสงบลงไปโดยปริยาย

5. จงใจติดเชื้อมีโทษสูง

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.แนวหน้า

- นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เตือนถึงกระแสข่าวการซื้อไม้ swab จากผู้ที่ติดเชื้อโควิด 19 หวังติดเชื้อเพื่อเคลมประกันว่า ไม่ควรทำอย่างยิ่ง เนื่องจากจะเป็นอันตรายต่อสุขภาพ และถือว่ามีความผิดฐานฉ้อฉลประกันภัย เป็นความผิดทางอาญา มีโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 300,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

6. ค่าตอบแทน อสม.

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน, เว็บไซต์มติชน

- น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า กรมอนามัยได้โครงการค่าตอบแทน เยียวยา ขาดเซย์ และเสี่ยงภัย สำหรับการปฏิบัติงานของ อสม. ในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคโควิด 19 ในชุมชน วงเงินจำนวน 3,150 ล้านบาท โดยจะนำไปจ่ายเป็นค่าตอบแทนเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่ อสม. 1,039,729 คน และ อสส. 10,577 คน ในอัตราเดือนละ 500 บาทต่อคน ระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่ ต.ค. 64 – มี.ค. 65 เพิ่มเติมจากเดิมที่ได้รับเดือนละ 1,000 บาท จากภาระงานปกติ

7. หญิงตั้งครรภ์ติดเชื้อเสี่ยงภาวะแทรกซ้อน 40%

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ TNN

- งานวิจัยจาก รพ.ม.ยูทาห์ สหรัฐฯ วิจัยพบหญิงตั้งครรภ์ที่ติดเชื้อโควิด เสี่ยงภาวะแทรกซ้อนร้ายแรงหรือเสียชีวิตระหว่างการตั้งครรภ์มากถึง 40% เทียบกับกลุ่มที่ไม่ได้ติดเชื้อ นอกจากนี้ CDC ยังเปิดเผยว่า หญิงตั้งครรภ์ที่ติดเชื้อโควิดเสี่ยงคลอดก่อนกำหนดเพิ่มขึ้น

8. คลัสเตอร์และการระบาด

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน) เว็บไซต์ (มติชน, ข่าวสด, กท.ธุรกิจ, topnews)

- **สระแก้ว** พบคลัสเตอร์ รพ.วังน้ำเย็น หลังผู้ป่วยปกปิดข้อมูล บุคลากรแพทย์ติดเชื้อแล้ว 11 ราย **พิจิตร** เร่งตรวจ ATK ชาวบ้านหมู่ 6 ต.ทุ่งใหญ่ อ.โพธิ์ประทับช้าง ทุ่งหมู่บ้าน หลังพบการแพร่ระบาดในเด็กนักเรียน ร.ร.บ้านหนองพง 36 ราย **ขอนแก่น** วัดหนองแวงพบสามเณรติดเชื้อเพิ่ม 9 รูป สะสม 15 รูป เจ้าอาวาสงดรับกิจนิมนต์ ตั้งแต่ 7-13 ก.พ. **สุโขทัย** ติดเชื้อ 102 ราย จากคลัสเตอร์สนามชนไก่ คลัสเตอร์งานแต่ง และคลัสเตอร์พืชน้ำนวมศูนย์เด็กเล็กบ้านนิคม สังกัด 3 หมู่บ้าน **เชียงใหม่** ติดเชื้อรายใหม่ 252 ราย เสียชีวิต 3 ราย สั่งเฝ้าระวังคลัสเตอร์โรงเรียน วิทยาลัย ร้านอาหารอย่างใกล้ชิด **นครราชสีมา** ติดเชื้อเพิ่ม 334 ราย พบคลัสเตอร์ในสถานศึกษาหลายแห่ง ได้แก่ วิทยาลัยเทคนิคบัวใหญ่ ร.ร.บ้านเจริญผล ร.ร.ธาร์ปราสาทเพชรวิทยา ร.ร.ประทาย ร.ร.บ้านห้วยจรเข้มะ ร.ร.บ้านพันชนะ ร.ร.เตรียมอุดมอ่อนแก่นนครราชสีมา และม.ราชภัฏนครราชสีมา

9. เสียชีวิตหลังฉีดวัคซีน

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ sanook

- จ.ปทุมธานี พบนายเจริญ อายุ 35 ปี เสียชีวิตที่บ้านพัก เพื่อนให้ข้อมูลหลังฉีดซิโนฟาร์มเข็ม 2 ได้ 1 วัน ปวดแขนมากจนต้องลางาน และพบว่าเสียชีวิต ครอบครัวเชื่อว่าเกิดจากวัคซีน จนท. นำศพส่ง รพ.ธรรมศาสตร์ เฉลิมพระเกียรติ เพื่อชันสูตรหาสาเหตุการเสียชีวิต

มาตรการของ สธ. และประเด็นอื่น ๆ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน) เว็บไซต์ (มติชน, ฐานเศรษฐกิจ, กรมประชาสัมพันธ์, thailandplus)

- นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ แนะนำแนวทางการปฏิบัติป้องกันโรคโควิด 19 สำหรับคนทำงาน ในช่วงการระบาดควรทำงานอยู่ที่บ้าน (WFH) ถ้าจำเป็นต้องออกไปทำงานควรปฏิบัติตามมาตรการ DMHTT ใส่หน้ากากตลอดเวลา ควรหลีกเลี่ยงเวลาทำงานและเวลาพักรับประทานอาหาร มีมาตรการป้องกันเคร่งครัด เช่น การเว้นระยะห่างเก้าอี้ ตรวจ ATK ในหน่วยงานเป็นประจำ หากพบว่ามีอาการเสี่ยงจะต้องอยู่ที่บ้าน และตรวจ ATK ด้วยตนเอง รวมถึงปฏิบัติตามมาตรการ VUCA อย่างเคร่งครัด

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ไทยรัฐ) เว็บไซต์ (INN) ทวีช่อง NBT

- นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย เผย สนามเด็กเล่นและอุปกรณ์เครื่องเล่นสำหรับเด็กต้องสะอาดปลอดภัย เพราะเป็นแหล่งสะสมของเชื้อโรคต่าง ๆ ขอให้ครูหรือบุคลากรของร.ร. เฝ้าระวังเพื่อลดการแพร่ระบาด หมั่นตรวจสอบ ทำความสะอาด ฆ่าเชื้อโรคบริเวณพื้นผิวอุปกรณ์เครื่องเล่นด้วยผลิตภัณฑ์สำหรับทำความสะอาดและใช้น้ำยาฆ่าเชื้อโรค เน้นจุดเสี่ยงหรือจุดสัมผัสร่วม รวมถึงของเล่นในห้องเรียน ร่วมกับปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคโควิด 19 ให้มากที่สุด

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน, แนวหน้า, สยามกีฬา

- นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เผย นายกฯ ห่วงใยประชาชนที่มีการเดินทางมากขึ้น ขอให้ใช้

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>ความระมัดระวัง แม้ไทยจะควบคุมการแพร่ระบาดของโควิดได้ดี และฉีดวัคซีนครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย แต่ต้องยกการ์ดให้สูงควบคู่กันไป</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน</p> <p>- นางเกศทิพย์ ศุภวานิช รองเลขาธิการ กพฐ. กล่าวว่า ขณะนี้มีผู้ปกครองแสดงความยินยอมให้บุตรหลานอายุ 5-11 ปี เข้ารับวัคซีนกว่า 61% ขณะนี้อยู่ระหว่างการฉีดวัคซีนให้เด็กกลุ่มเสี่ยงที่มีโรคประจำตัว ยังไม่ได้รับรายงานเด็กที่มีผลกระทบภายหลังฉีดวัคซีน ส่วนเด็กอื่นๆ แต่ละจังหวัดเตรียมความพร้อมโดยใช้กระบวนการเดียวกับการฉีดวัคซีนนักเรียนอายุ 12-18 ปี</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์สยามรัฐ</p> <p>- พ.ต.อ.กฤษณะ พัฒนเจริญ รองโฆษก ตร. ยืนยันสถาบันบาราศนราครุ เปิดลงทะเบียนวัคซีนเข็ม 4 ถึง 24 ก.พ. 65 เป็นข่าวจริง</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์เดลินิวส์</p> <p>- นายกเทศมนตรีตำบลจิม อ.ปง จ.พะเยา ใช้งานใบไม้ใส่อาหารแจกจ่ายผู้กักตัวเสี่ยงโควิด ช่วยลดค่าใช้จ่ายในเรื่องภาชนะใส่อาหารลงกว่าครึ่ง ทำให้งบประมาณเหลือสามารถนำไปใช้จัดซื้อในเรื่องของการช่วยผู้กักตัวและผู้ป่วยโควิดได้อย่างเต็มประสิทธิภาพมากขึ้น</p>	
ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ	
<p>นโยบายกัญชาเสรี</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, ไทยรัฐ, ข่าวสด, ไทยโพสต์, แนวหน้า, กรุงเทพธุรกิจ, ผู้จัดการรายวัน 360 องศา) เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, มติชน, สยามรัฐ, ข่าวสด, ไทยโพสต์, บ้านเมือง, ประชาชาติ, แนวหน้า, กรุงเทพธุรกิจ, ผู้จัดการรายวัน 360 องศา, โพสต์ทูเดย์, คมชัดลึก, thailandplus, acnews, sonthitalk, voicetv, plewseengern, newtv, nationtv, isranews, tnn, kaohoon, mcot, thejournalistclub, thestandard, sentangsedtee, thaipbs, thansettakij, workpointtoday, topnews, sanook, springnews, amarintv, pptv, ch7, inn, prd, thaipbs, js100)</p> <p>- นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรมว.สธ. ลงนามประกาศเรื่องการถอดกัญชาออกจากยาเสพติดประเภทที่ 5 พ.ศ. 2565 โดยจะควบคุมสารสกัดจากทุกส่วนของพืชกัญชาหรือกัญชงเป็นยาเสพติดในประเภท 5 ยกเว้นสารสกัดที่มีสาร THC ไม่เกินร้อยละ 0.2 เฉพาะที่ได้รับอนุญาตให้สกัดจากพืชกัญชาหรือกัญชง และสารสกัดจากเมล็ดของพืชกัญชาหรือกัญชงที่ได้จากการปลูกภายในประเทศ โดยประกาศนี้จะมีผลใช้บังคับเมื่อพ้น 120 วัน หลังประกาศในราชกิจจานุเบกษา พร้อมเดินหน้าอย่างเต็มที่ในการสนับสนุนพืชกัญชง กัญชาเพื่อใช้ทางการแพทย์ การวิจัยและการศึกษาตลอดจนพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์สินค้าอุตสาหกรรมต่าง ๆ ให้เกิดประโยชน์ในการเสริมสร้างรายได้ของประชาชน</p>	-
<p>ไวรัสตับอักเสบซี</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ไทยรัฐ, เดลินิวส์)</p> <p>- พญ.ปฐมพร ศิริประภาศิริ ที่ปรึกษา สธ. เผยว่า นายอภิวัฒน์ กวางแก้ว ประธานเครือข่ายผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ ประเทศไทย ได้ยื่นข้อหนังสือถึง นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรมว.สธ. เสนอให้แก้ไขแนวทางการใช้ยาโซฟอสบูเวียร์+เวลปาทาสเวียร์ในบัญชียาหลักแห่งชาติ ที่ใช้รักษาการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบซี โดยให้ลดเงื่อนไขที่เป็นอุปสรรค เพื่อให้รพช. ส่งจ่ายยาให้แก่ผู้ป่วยได้, อนุญาตให้แพทย์ทั่วไปที่ผ่านการอบรมทำการรักษาผู้ป่วยได้ โดยมีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญให้คำปรึกษา, ปรับเกณฑ์การรักษา ให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาเร็วและครอบคลุม รวมทั้งควรส่งเสริมให้บริษัทยาชื่อสามัญอื่นๆ มาขึ้นทะเบียนยานี้ให้มากขึ้น เพื่อเพิ่มการแข่งขัน เพราะปัจจุบันมีเพียงบริษัทเดียวในไทย จึงทำให้ยายังมีราคาแพง ขณะนี้กรมการแพทย์ ได้หารือกับหน่วยงานเกี่ยวข้องแล้ว เนื่องจาก สธ.มีแผนการจัดการให้โรคนี้หมดไปในปี 2573 ตามหลักสากล และโรคมะเร็งตับจากไวรัสตับอักเสบซีหมดไปด้วย</p>	-
<p>โรคไข้เลือดออก</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, ไทยรัฐ) เว็บไซต์ (มติชน, ไทยรัฐ, ประชาชาติ, ผจก, ejan, inn, js100, tnn, thestandard, prd, bluechipthai, thaipbs, ch7, thailandplus, newtv)</p> <p>- นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค เตือนภัยประชาชนระวังไข้เลือดออก เนื่องจากช่วงเดือนม.ค.ที่ผ่านมาพบผู้เสียชีวิตจากโรคไข้เลือดออก 2 ราย เนื่องจากผู้ป่วยไม่คิดว่าเป็นไข้เลือดออก จึงไปคลินิกหรือซื้อยามากินเอง ซึ่งหากเป็นยาในกลุ่มเอ็นเสด (NSAIDs) จะมีผลทำให้เลือดออกในช่องทางเดินอาหาร และเสี่ยงต่อการเสียชีวิต ขออย่าให้ทุกบ้านหมั่นสังเกตอาการ หากมีไข้สูงลอยติดต่อกัน 2 วัน ให้นึกถึงทั้งโรคโควิด 19 หรืออาจเป็นไข้เลือดออก หากกินยาลดไข้แล้วอาการไม่ดีขึ้นให้รีบพาไปพบแพทย์ เพื่อรับการวินิจฉัยและรักษาที่ถูกต้อง ป้องกันอาการป่วยรุนแรง และเสียชีวิต</p>	-
<p>ตรวจพบลิปสติกผสมสีที่เป็นสารอันตราย</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ประชาชาติธุรกิจ, สยามรัฐ, thailandplus)</p> <p>- อย. ตรวจพบผลิตภัณฑ์ลิปสติก “KALLA Cubic Gold Lipstick No.5 Nude ผสมสีที่เป็นสารอันตราย ผลิตโดย บ. ช่าน</p>	-

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>โถว ซิตี ฮันยาออสเมติกส์ จก. สาธารณรัฐประชาชนจีน นำเข้าและจำหน่ายโดย บจก. เพียวโบ ประเทศไทย โดยเก็บตัวอย่างส่งตรวจวิเคราะห์ ผลการตรวจพบ สี CI 15585 ซึ่งเป็นสารก่อมะเร็งในสัตว์ทดลองอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้บริโภค จัดเป็นเครื่องสำอางที่ไม่ปลอดภัยในการใช้และ ได้ดำเนินการตามกฎหมายแล้ว</p>	
<p>ใบกระท่อม</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ข่าวสด)</p> <p>- นพ.มานัส โพธาภรณ์ รองอธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า กระท่อมเป็นสมุนไพรท้องถิ่นที่ใช้ใบสดหรือใบแห้ง นำมาเคี้ยวสูบ หรือชงเป็นน้ำชา เพื่อให้มีแรงทำงานได้นานขึ้น รู้สึกกระปรี้กระเปร่า ไม่อยากอาหาร ทนแดดมากขึ้น แต่หากใช้ในปริมาณมากอาจทำให้เกิดอาการเมา เกิดความผิดปกติของกล้ามเนื้อทรงตัว ระบบประสาทรับสัมผัสตอบสนองต่อสิ่งต่าง ๆ ลดลง เพิ่มความเสี่ยงในการเกิดโรคหัวใจ ไม่ควรรับประทานเกินวันละ 5 ใบ</p> <p>- นพ.สรายุทธ์ บุญชัยพานิชวัฒนา ผอ.สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี กล่าวเพิ่มเติมว่า ข้อควรระมัดระวังทางกฎหมายที่ควรคำนึงถึง โดยเฉพาะการนำไปใช้ผสมกับสิ่งเสพติดอื่น เช่น สีสุนร้อย การขายน้ำดื่มกระท่อม รวมถึงอาหารที่มีส่วนผสมของใบกระท่อมแก่สตรีมีครรภ์และผู้มีอายุต่ำกว่า 18 ปี จะมีความผิดตามกฎหมาย</p>	-